

Số 02/KH-QĐT

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 06 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu (gọi tắt là Quỹ) xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 cụ thể, như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng.

Xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên lao động cần, kiệm liêm, chính, kỷ cương, trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo các phòng thuộc Quỹ và từng nhân viên lao động trong toàn đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng.

Làm căn cứ để Quỹ, lãnh đạo các phòng thuộc Quỹ triển khai thực hiện Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng một cách đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại đơn vị mình quản lý.

##### 2. Yêu cầu



Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Quỹ. Người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Quỹ phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống, tham nhũng phải đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, trong đó xác định phòng ngừa là chính; đồng thời chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, công khai kết quả xử lý đối với những vụ việc, người có hành vi tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng trong các cuộc họp Chi bộ, Chính quyền đăng tải trên trang Website của Quỹ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên lao động về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý các hành vi theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với hành vi tham nhũng, không dung túng, bao che, tiếp tay cho hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Quỹ.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ**

### **1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực cho cán bộ, nhân viên lao động thuộc Quỹ**

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; biểu dương người tốt, việc tốt; thông tin trên trang website của Quỹ kịp thời các vụ án tham nhũng đã phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề đã nêu trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN. Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và những nội dung chủ đề khác có liên quan phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của Quỹ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chính sách pháp luật về PCTN cho cán bộ, nhân viên lao động phải gắn với việc quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

## **2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực**

Chi ủy, Ban Giám đốc Quỹ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về PCTN, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN. Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

## **3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực**

### *a) Công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị*

Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong đơn vị theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về Quy chế dân chủ tại cơ sở nơi làm việc, thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, quy trình, thủ tục giải quyết công việc trong lĩnh vực hoạt động của Quỹ để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các khách hàng vay vốn theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng cán bộ, nhân viên lao động lợi dụng nhiệm vụ, công việc được giao gây nhũng nhiễu, phiền hà cho khách hàng.

Công khai đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin vướng mắc từ khách hàng về chính sách, pháp luật, các thủ tục về quy trình thủ tục và ý kiến phản ánh, tố giác hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, nhân viên lao động để xử lý kịp thời đúng quy định.

### *b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn*



